

QUỐC HỘI KHÓA XV
TỔNG THƯ KÝ QUỐC HỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 104/TTKQH-TH

Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 2021

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI
TỈNH BÌNH ĐỊNH

Số: 3996
Ngày: 19/8/2021
Chuyên:
Số và ký hiệu HS:

Kính gửi: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định,

Tổng Thư ký Quốc hội nhận được văn bản của Ban Dân nguyện chuyển ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Định về nội dung: “Đánh giá cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021. Bên cạnh đó, cử tri kiến nghị tiếp tục nghiên cứu đổi mới, cải tiến các hoạt động Quốc hội; tiếp tục nâng cao hiệu quả, hiệu lực của công tác giám sát, trong đó tập trung giám sát những vấn đề bức xúc mà cử tri đang quan tâm, các vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài của người dân”.

Tổng Thư ký Quốc hội xin trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri như sau:

Nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV đã có nhiều sự đổi mới, cải tiến nhằm thích ứng linh hoạt, phù hợp với xu thế, hướng tới sự chuyên nghiệp, được đại biểu, cử tri và Nhân dân cả nước đánh giá cao. Quốc hội khóa XIV đã thể hiện ngày càng sâu sắc hơn là hiện thân của khối đại đoàn kết dân tộc, luôn sáng tạo, đổi mới mạnh mẽ, nghiên cứu, thận trọng, nhưng quyết đoán kịp thời; nêu cao tinh thần trách nhiệm, luôn hành động vì lợi ích của Nhân dân, của đất nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ trên các lĩnh vực lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước cũng như trong hoạt động đối ngoại nghị viện, thể hiện rõ vị trí, vai trò là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Những quyết sách, hành động của Quốc hội luôn xuất phát từ ý chí, nguyện vọng của Nhân dân, lợi ích quốc gia, dân tộc, từ yêu cầu phát triển của đất nước, tạo nên những chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong đời sống kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại, góp phần đẩy mạnh công cuộc đổi mới, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong thời gian qua.

Là mảng hoạt động lớn, trong nhiệm kỳ qua của Quốc hội, hoạt động giám sát cũng tiếp tục được tăng cường, có sự đổi mới, ngày càng nâng cao hiệu lực, hiệu quả, đạt được nhiều kết quả quan trọng, được cử tri và Nhân dân đánh giá cao. Nội dung giám sát tập trung vào những vấn đề lớn, quan trọng, những vấn đề bức xúc mà cử tri quan tâm, bao quát hầu hết các lĩnh vực. Thông qua hoạt động giám sát, đã khẳng định tính đúng đắn của chính sách, pháp luật được ban hành, khuyến khích, động viên các cấp, các ngành, tiếp tục phát huy những kết quả tích cực để đưa chính sách, pháp luật vào cuộc sống; đồng thời cũng kịp thời phát hiện hạn chế, bất cập và đưa ra kiến nghị bổ sung, hoàn thiện chính sách, pháp luật, làm cơ sở cho việc quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước được phù hợp hơn, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương, từ đó, các cơ quan hữu

quan nhận thức đầy đủ trách nhiệm và thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của mình.

Để đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cử tri trong thời gian tới đây, Quốc hội sẽ tiếp tục thực hiện đổi mới, cải tiến các hoạt động Quốc hội. Trong đó có việc xây dựng Đề án đổi mới hoạt động giám sát của Quốc hội, nhằm giúp hoạt động giám sát thực sự nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động, phát huy dân chủ, chủ động, sáng tạo, công khai, minh bạch, bảo đảm Quốc hội thực sự là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng thời, tiếp tục thực hiện đổi mới tổ chức bộ máy, phương thức hoạt động của Quốc hội đảm bảo tính chuyên nghiệp, hiện đại

Đối với nội dung kiến nghị của cử tri về tiếp tục nâng cao hiệu quả, hiệu lực của công tác giám sát đã được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xác định hoạt động giám sát là khâu trọng tâm, cần được quan tâm đẩy mạnh trong thời gian tới. Theo đó, chương trình giám sát tối cao của Quốc hội, giám sát chuyên đề của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tập trung vào những vấn đề quan trọng, bức xúc của đời sống kinh tế - xã hội. Trước mắt, trong năm 2022, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tập trung giám sát 04 chuyên đề về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, công tác quy hoạch, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã... là các vấn đề được dư luận, cử tri, đại biểu Quốc hội quan tâm, gắn với công tác lập pháp và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Đồng thời, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội và các vị đại biểu Quốc hội sẽ tăng cường giám sát việc thi hành Hiến pháp, luật, pháp lệnh, nghị quyết, hoạt động của các cơ quan trong bộ máy nhà nước, những vấn đề lớn, quan trọng, việc thực hiện kết luận, kiến nghị sau giám sát; đẩy mạnh hoạt động chất vấn tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hoạt động giải trình tại Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội.

Trên đây là ý kiến của Tổng Thư ký Quốc hội trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Định. Tổng Thư ký Quốc hội mong rằng, trong thời gian tới đây tiếp tục nhận được sự quan tâm của cử tri tới hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và đại biểu Quốc hội./.

Nơi nhận:

- Như trên;
 - Lãnh đạo Quốc hội (để b/c);
 - Ban Dân nguyện thuộc UBTVQH;
 - Vụ Dân nguyện;
 - Lưu: HC, TH.
- Số e-PAS: 60774

TỔNG THƯ KÝ



Bùi Văn Cường